

## TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI TỔ CHỨC TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHẦN MỀM ENETVIET

Chiều ngày 07/12/2022, trường THCS Phúc Lợi đã phối hợp với công ty phần mềm Quảng Ích tổ chức buổi tập huấn về phần mềm ứng dụng eNetViet nhằm giúp giáo viên sử dụng thành thạo và khai thác hiệu quả các chức năng của phần mềm Enetviet. Buổi tập huấn được diễn ra tại phòng Tin học với sự tham gia của đồng chí Phó hiệu trưởng Đặng Thị Tuyết Nhung, đại diện trung tâm phần mềm Quảng Ích và toàn thể giáo viên nhà trường.



Hiện nay, eNetViet là ứng dụng duy nhất cho phép tích hợp Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành về giáo dục Mầm non, giáo dục Phổ thông và GDTX của các tỉnh/thành phố. Vì vậy, tất cả các Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục và các đơn vị trường học bậc THPT, THCS, Tiểu học, Mầm non và GDTX trên toàn quốc đều có thể ứng dụng ngay eNetViet trên nền tảng kết nối theo thời gian thực với hệ thống CSDL mà không mất thời gian và kinh phí xây dựng, triển khai, đặc biệt không làm phát sinh thêm phần việc mới cho các giáo viên và nhà trường. eNetViet cũng là ứng dụng duy nhất tích hợp đồng thời cả nghiệp vụ điều hành tác nghiệp và nghiệp vụ quản lý chuyên môn như quản lý trường học, quản lý ôn thi trực tuyến, quản lý cổng thông tin... tạo thành một hệ thống phần mềm đồng bộ, thống nhất sử dụng chung một nền tảng là Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Với những lợi ích như vậy có thể coi eNetViet là một trong những phần mềm tối ưu nhất phục vụ cho

công tác quản lý và giáo dục trong nhà trường. Do đó việc khai thác và sử dụng hiệu quả phần mềm này sẽ mang lại ý nghĩa cực kỳ lớn.



Tại buổi tập huấn, cán bộ kỹ thuật của công ty phần mềm Quảng Ích đã giới thiệu và hướng dẫn giáo viên một cách chi tiết về các tính năng nổi trội của ứng dụng EnetViet như: Cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất các thông báo chính thống từ Sở GD&ĐT; theo dõi chuyên cần của học sinh thông qua tính năng “Điểm danh trực tuyến” và “Thống kê nghỉ học”; gửi/nhận các bài tập, hướng dẫn học sinh tự học và ôn tập tại nhà dưới nhiều hình thức như tài liệu, hình ảnh, link bài tập, link website ôn tập...; cập nhật kịp thời tình hình hình trường lớp, thời khoá biểu, lịch thi giữa kì và cuối kì, các hoạt động... Qua đó, phụ huynh, học sinh cũng nắm bắt được tình hình chung và các hoạt động của lớp và nhà trường. Những vấn đề vướng mắc và những tình huống phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm của giáo viên cũng đã được các cán bộ kỹ thuật của công ty phần mềm Quảng Ích giải đáp một cách tận tình, cặn kẽ.

Buổi tập huấn đã giúp cho toàn thể giáo viên hiểu rõ về những chức năng nổi bật của phần mềm ứng dụng eNetViet, từ đó có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và hữu ích hơn.